

Số: 526 /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 15 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các vùng biển, đảo, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế biển, vùng kinh tế trọng điểm đã được phê duyệt

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Văn bản số 2690/SKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các vùng biển, đảo, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế biển, vùng kinh tế trọng điểm đã được phê duyệt, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả như sau:

1. Về hiện trạng diện tích, đơn vị hành chính, quy mô dân số:

Nghi Xuân là huyện đồng bằng ven biển miền Trung có 32 km bờ biển, với diện tích tự nhiên 220km², dân số trên 100.000 người; Vùng Bãi ngang của huyện Nghi Xuân gồm 10 xã: Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián. Với tổng diện tích đất tự nhiên 115.420 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp 4.289 ha; đất Nuôi trồng thủy sản hiện trạng 609 ha; đất phi nông nghiệp 2.824ha và đất chưa sử dụng 1.884 ha. Dân số toàn vùng là 57.833 người với 16.156 hộ dân, trong đó lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế chiếm 53%, có 66 thôn xóm. Mật độ dân số bình quân 3.321,3 người/km². Có đường tỉnh ĐT546, ĐT547 chạy qua, ngoài ra có các đầu mối giao thông đường thủy như Cảng Xuân Hải; Do đặc điểm phân bố trên vùng bãi ngang nên đất đai chủ yếu là cồn cát nghèo dinh dưỡng và bị xâm thực bởi nước biển. Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp, thu hút đầu tư, tài trợ xây dựng cơ sở vật chất từng bước phát triển kinh tế vùng ven biển. Tuy nhiên, là những xã nghèo bãi ngang ven biển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, nên việc huy động các nguồn lực của nhân dân để xây dựng CSVN, phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế.

2 Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Về phát triển lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp:

Năm 2017 tổng đàn trâu đạt 1.636 con, đàn bò đạt 6.338 con, đàn lợn 12.025 con, tổng đàn gia cầm ước có 237 ngàn con. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 4.815 tấn chiếm 45,96 % tổng sản lượng toàn huyện. Sản lượng thủy sản đạt 8.529,7 tấn, trong đó nuôi trồng đạt 1.297 tấn. Thu nhập bình

quần đầu người trong vùng đến cuối năm 2017 ước đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay Nghi Xuân đã quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát công nghệ cao ở các xã bãi ngang ven biển gần 200 ha và đã đưa vào sử dụng 95 ha. Đã xây dựng trung tâm sản xuất tôm giống lớn nhất miền trung của công ty Thông Thuận có công suất 3 – 5 tỷ con tôm giống tại Cương Gián; Dự án nuôi cá Mú, cá Bơn và nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trên diện tích 8,3 ha với tổng vốn đầu tư trên 36 tỷ đồng của công ty Hoàng Dương. Trong năm 2017, công ty đã thả nuôi 50 nghìn con cá mú thương phẩm và đã cho thu hoạch vụ đầu với trên 50 tấn cá Mú đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường trong khu vực Châu Á. Cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghệ cao được chú trọng, xây dựng các công trình như Tuyến đường GTNT vào khu NTTS xã Cương Gián, hệ thống điện vào trang trại chăn nuôi bò, lợn tập trung xã Xuân Mỹ; Đường GT trực chính xã Xuân Liên kết hợp khu nuôi trồng thủy sản; Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Mỹ và Hệ thống điện NTTS xã Xuân Phổ, Xuân Trường; Hạ tầng giao thông, điện vùng nuôi tôm trên cát xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)...

Các xã ven biển bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường biển. Huyện đã tập trung nỗ lực cao, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với khối lượng công việc rất lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc, đến nay huyện ta đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường. Đến nay, đã thẩm định, áp giá và phê duyệt đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn và được UBND tỉnh phê duyệt 08 đợt với số tiền 182 tỷ đồng, đến nay đã chi trả 178 tỷ đồng, đạt 96%, còn lại 4 tỷ đồng (do đang hoàn chỉnh hồ sơ các đối tượng bị ảnh hưởng nhưng đi xuất khẩu lao động).. Dự kiến đến cuối năm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ SCMT cho các đối tượng được hưởng theo chế độ, đảm bảo thời gian quy định của tỉnh.

2. Công tác Quy hoạch, phát triển CN-TTCN và thu hút đầu tư

Triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng vùng nuôi tôm trên cát huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000 và Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết bãi tắm ngoài Lạch đào Khu du lịch Xuân Thành, tỷ lệ 1/500.

Với nguồn nguyên liệu thủy hải sản dồi dào, Nghi Xuân đang là điểm đến hấp dẫn cho các dự án đầu tư xây dựng: dự án các nhà máy chế biến thủy sản; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Liên nhằm mở ra hướng đi mới cho sản phẩm ngư nghiệp huyện nhà.

Các xã ven biển hiện đang đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nhất là đầu tư vào du lịch dịch vụ và nuôi trồng thủy sản, hiện một số dự án lớn đã và đang triển khai như dự án Sân golf 18 lỗ Xuân Thành, Trường Đua Chó; Dự án Khu du lịch sinh thái biển xã Xuân Hội, Dự án Khu dân cư nông thôn mới thôn An

Phúc Lộc và Cường Thịnh, Khu dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng xã Cương Gián... trong năm 2017 huyện chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, phối hợp với các sở ban ngành tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng mức đầu tư lên tới 1.790 tỷ đồng.

** Tình hình phát triển các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, giảm nghèo...*

Thu NSNN trên địa bàn các xã ven biển năm 2017 ước đạt 72,3/183 triệu đồng bằng 40 % so với toàn huyện

Cơ sở vật chất các trường học được ưu tiên đầu tư, nhất là trong các năm gần đây. Nhiều địa phương đã tranh thủ được các chương trình dự án, huyện đã tập trung ưu các nguồn lực của địa phương đầu tư cho giáo dục như: Cổ Đạm, Cương Gián, Xuân Thành, Xuân Phổ, Xuân Trường, Xuân Hội. Quy mô trường lớp cơ bản ổn định nhưng không đồng đều do diện tích, mật độ dân số từng vùng: có những trường có quy mô tối đa như mầm non Cương Gián, tiểu học Cương Gián, THCS Hoa Liên (28-30 lớp), có những trường quy mô nhỏ như TH Xuân Đan (7 lớp). Năm 2017 xây dựng mới Trường Mầm non Xuân Đan, Nhà học thực hành Trường THCS Hoa Liên, Nhà đa năng trường tiểu học Cổ Đạm, Nhà học 2 tầng 4 phòng MN Xuân Liên, Nhà hiệu bộ Tiểu học Xuân Trường, Nhà học 2 tầng 8 phòng Mầm non Cương Gián... và di chuyển trường mầm non Xuân Hội sang cơ sở mới.

Trong 10 xã vùng biển đều đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT; Cơ sở vật chất y tế các xã cơ bản đảm bảo. Năm 2017 đang tổ chức di dời Trạm y tế Xuân Hội, kiểm tra khảo sát và cho sửa chữa Trạm y tế xã Xuân Yên đảm bảo ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

So với năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã Bãi ngang đã giảm rõ rệt, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn ở mức cao, theo số liệu rà soát hộ nghèo đa chiều 2017 vẫn còn 02 xã tỷ lệ trên 15% (Xuân Hội, Xuân Trường).

Tình hình xây dựng nông thôn mới:

Trong tổng số các xã vùng Bãi ngang ven biển đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Xuân Thành, Xuân Phổ và Cổ Đạm, 03 xã đăng ký đạt chuẩn vào năm 2017 là xã Xuân Yên. Xã Xuân Đan, xã Xuân Liên.

Kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế ven biển và biển, đảo

Đối với các xã ven biển đầu tư cho phát triển hạ tầng, giao thông là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Huyện đã tranh thủ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông huyết mạch nhằm tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường

đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2017 huyện đã chuẩn bị các kế hoạch triển khai xây dựng tuyến đường Quốc Lộ ven biển, tuyến đê từ Cỏ Đạm đến Đê Đại Đồng xã Cương Gián theo quy hoạch đã được phê duyệt, khả năng năm 2018 sẽ triển khai được các dự án này

Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, Nghi Xuân cũng đang tập trung huy động nguồn lực để xây dựng các công trình văn hóa, khu vui chơi, thể thao và hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước, rác thải... Quảng trường Trung tâm Khu du lịch Xuân Thành, điện chiếu sáng khu du lịch Xuân Thành... nhằm thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền về vui chơi nghỉ dưỡng.

Năm 2017 được hỗ trợ từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện đã xây dựng được một số công trình như: Nhà 4 phòng học 4 phòng chức năng (giai đoạn 2, 4 phòng tầng 2 trường Tiểu học Xuân Trường; Trung tâm học tập cộng đồng kiêm phòng chống bão lụt xã Xuân Hội; Nhà đa năng trường Tiểu học xã Xuân Đan; Nhà đa năng trường Tiểu học xã Xuân Yên.

3. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế ven biển và biển, đảo

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các sở ban ngành trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

+ Tình hình an sinh xã hội cơ bản ổn định, công tác giải quyết việc làm tại các xã vẫn duy trì tốt,

+ Được các chương trình dự án đầu tư xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển (Chương trình MTQG giảm nghèo, dự án HIRDP...)

- Khó khăn:

+ Ảnh hưởng của sự cố môi trường biển đã tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của các xã ven biển nhất là việc làm cho lao động nông thôn

+ Buôn bán thủy sản sản còn nhỏ lẻ, các dự án hậu cần nghề cá và chế biến thủy sản sản chưa hoàn thành nên việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn

- Kiến nghị giải pháp:

+ Tiếp tục được hưởng chính sách xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện địa phương được tiếp cận các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế, con em được học tập và nhân dân được tham gia các chương trình bảo hiểm y tế.

+ Tiếp tục có chính sách ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo như hỗ trợ về làm nhà ở, cho vay vốn học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được kịp thời;

+ Tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo ở các cấp học, và ưu tiên cho con hộ nghèo sau khi ra trường có việc làm trong các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh

+ Bổ sung nguồn vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nghề phi nông nghiệp)

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động. Có chiến lược mời được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, có thị trường tiềm năng về trên địa bàn để thu hút được nhiều lao động tham gia. Cần bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí chuyển đổi việc làm cho lao động mất việc làm khi tìm được việc làm mới.

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.
- Gửi: Văn bản giấy và điện tử.

